



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) จำนวน ๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นางสาวนวรรตน์ กิ่งปรุ	
๒	นางสาวเนตรชนก กมลเนตร์	
๓	นางสาวพริดา คำชู	

๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting) ตามรายละเอียด ดังนี้

วัน และเวลา	รายละเอียด	หมายเหตุ
ตั้งแต่วันที่ - วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕	เข้าร่วมกลุ่มการสอบคัดเลือกฯ โดยสแกน QR Code ดังภาพ 	

วัน และเวลา	รายละเอียด	หมายเหตุ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.	สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผ่านระบบ ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ทางลิ้งค์ <a href="https://shorturl.asia/hF๙๙ie">https://shorturl.asia/hF๙๙ie</a> หรือสแกน QR Code ดังภาพ เพื่อเข้าร่วมการสอบ    โดยใส่ Meeting ID : ๙๑๓ ๑๐๘๒ ๙๙๐๖ และ Passcode : ๑๐๓๖๓๑  ** ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวตามช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. **	ผู้เข้าสอบจะต้อง เตรียมบัตรประจำตัว ประชาชน เพื่อใช้ รายงานตัวในการ เข้าสอบ

๓. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพในการสอบ และต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาที่  
กำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ

๔. มหาวิทยาลัยนวมินทราชูจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ [www.nmu.ac.th](http://www.nmu.ac.th)  
และ <https://jobs.nmu.ac.th/>

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามแผนการตรวจสอบสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย  
นวมินทราชู ตาม QR Code ที่แนบนี้



(ประกาศฯ เรื่องแนวทางการให้วัคซีน)



แผนการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานฯ

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่ผู้สมัครได้  
รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนั้น  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศ  
รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เอกสารและ  
หลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชู